



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 101,112.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มั่นใจก.อุดมฯผ่านสนช.ในก.พ.นี้

- ‘หม่ออุดม’ซีเปลี่ยนรัฐบาลไม่กระทบ
- ‘สรนิต’เต็งหนึ่ง-ลุ้นนั่งปลัดกระทรวง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งผ่านวาระ 1 แล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ (กมธ.) ส่วนตัวพยายามชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนที่สุด ทั้งนี้ ต้องเห็นใจ สนช. เพราะการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง 11 ฉบับ ซึ่งอาจต้องต่อเวลา จากเดิมที่กำหนดให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่ดูแล้ว สนช.คงไม่สามารถพิจารณาได้ทัน จึงต้องขยายเวลาออกไปอีกประมาณ 15 วัน คาดว่าจะผ่านวาระ 2 และ 3 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

“เท่าที่ดูช่วงเวลา น่าจะจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯได้ทันภายในรัฐบาลนี้ อย่างไรก็ตาม หากราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมฯอย่างเป็นทางการแล้วกระทรวง

วิทยาศาสตร์ (วท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะถูกยุบไป ถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เรื่องก็จะไม่สะดุด เพราะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมฯ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ โดยมี 2 เรื่องใหญ่ คือ การกำหนดโครงสร้างภายใน ซึ่งใน พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯกำหนดไว้ไม่ละเอียด โดยจะต้องดูว่าหน่วยงานใดควรจะยุบรวม หรือยุบเลิก หรือต้องตั้งใหม่ เพื่อรองรับภารกิจใหม่ รวมถึง ดูเรื่องบุคลากร เพื่อให้การทำงานเหมาะสม เพียงแต่รัฐบาลใหม่จะต้องทำหน้าที่แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมฯ เข้ามาบริหารงานเท่านั้น” นพ.อุดมกล่าว

นพ.อุดมกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หลังจัดตั้งกระทรวงใหม่ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท.ยังถือเป็นข้าราชการระดับ (ซี) 11 แต่อาจจะยังไม่มีสังกัด ส่วนจะได้เป็นปลัดกระทรวงการ

อุดมฯ โดยอัตโนมัติหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมฯ โดยจะต้องเตรียมข้อมูลบุคลากรที่มีคุณสมบัติไว้ ทั้งนี้ นพ.สรนิตถือว่ามีสิทธิที่จะเป็นปลัดกระทรวงการอุดมฯ แต่ไม่ใช่คนเดียวที่จะเป็นแคนดิเดตได้ เพราะบุคลากรจาก สกอ. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นแคนดิเดตปลัดกระทรวงใหม่ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมฯคนใหม่